



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณะและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๕)

ที่ กท ๐๕๐๔/ ๑๘๑๓

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการเขต

พร้อมนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๑๗๓๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการต่อไป

(นายสุพรพล หนูครองสิน)

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)  
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องมณีนรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	<p style="text-align: center;"><b>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายการข่าว)</b></p> <p>รายงานและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในห้วงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้</p> <p>๑. แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั่วโลก พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 มีแนวโน้มเริ่มทรงตัว และผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด 19 แล้ว อาจได้รับผลกระทบจากอาการ Long Covid ได้ โดยทีมงานจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย ได้เผยแพร่ผลการศึกษาระยะยาวของโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสโควิด 19 และปัญหาจากอาการ Long Covid ในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยคำนวณปีที่สูญเสียไปจากการเจ็บป่วย พิการ และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร พบว่าจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕ นั้น โรคโควิด 19 ทำให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต เจ็บป่วย และพิการ คิดเป็นภาระโรคที่เทียบเท่ากับโรคสมองเสื่อมและปัญหาการติดยาเสพติด ทั้งนี้ หากพิจารณาจำนวนปีที่สูญเสียไป ภาวะเจ็บป่วยและทุพพลภาพจากอาการ Long Covid สูงถึงร้อยละ ๗๔ หรือ ๓ ใน ๔ ของภาระโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งหมด ซึ่งเป็นปัญหาท้าทายในระยะยาว และจำเป็นต้องมีการวางแผนรับมือ มิใช่เฉพาะระบบบริการสาธารณสุข เพื่อให้คำปรึกษา ตรวจ วินิจฉัย ดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพเท่านั้น แต่หมายรวมถึงกลไกสนับสนุนทางสังคมทั้งเรื่องระบบการทำงาน การช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ควรป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ได้</p> <p>๒. ข้อพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ภายในราชอาณาจักรไทย ถือว่าอยู่ในระดับที่น่ากังวล แม้จะมีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อไม่สูง แต่ยังคงมีผู้ติดเชื้ออีกจำนวนหนึ่งที่มีอาการไม่รุนแรง และรักษาตัวด้วยตนเองหรือมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ ประกอบกับเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กลายพันธุ์มีความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็วและหลบภูมิคุ้มกันได้ดี จึงประเมินได้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะยังคงยืดเยื้อ และประชาชนที่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตคล้ายปกติอาจมีความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่การติดเชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรง และสามารถรักษาให้หายเองได้ ทั้งนี้ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลว่า อาการ Long Covid ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังการติดเชื้อโควิด 19 จะกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว การป้องกันตนเองตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น จึงมีความจำเป็นในการป้องกันการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อจะมีอาการไม่รุนแรง</p>	<p>ศปม.</p> <p>ศปม.ทบ.</p> <p>ศปม.ทร.</p> <p>ศปม.ทอ.</p> <p>ศปม.ตร.</p> <p>นทพ.</p> <p>ศบค.มท.</p> <p>กทม.</p> <p>กอ.รรมน.</p>

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๓. สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่</p> <p>๓.๑ กลุ่มสภาประชาชนแห่งชาติ สภาประชาชนแห่งโลก ชุมนุมค้ำคิน บริเวณด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์รัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย</p> <p>๓.๒ กลุ่มทะเลชุค ๑๐๐% และแนวร่วม จัดกิจกรรมชุมนุมค้ำคิน บริเวณด้านหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้</p> <p>๓.๓ กลุ่ม We Volunteer (Wevo) จัดกิจกรรม “ยืน ๑๑๒ คน ๑๑๒ วัน” เวลา ๑๗.๐๐ น. บริเวณสะพานลอยหน้าสำนักงานอัยการสูงสุด</p> <p>๓.๔ กลุ่มพลเมืองได้กลับ จัดกิจกรรม “ยืน หยุด ชั่ง” เวลา ๑๗.๓๐ น. บริเวณด้านหน้าศาลฎีกา</p> <p>๓.๕ กลุ่มภาคีไร้นาม จัดกิจกรรม “ยืน หยุด ชั่ง” เวลา ๑๘.๐๐ น. บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ</p>	
๒	<p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ)</u> รายงานการปฏิบัติของ ศปม. ในห้วงต่อไป ดังนี้</p> <p>๑. ดำรงความเข้มงวดในการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ประสานการปฏิบัติกับจังหวัดชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. สนับสนุนการปฏิบัติในการกำกับดูแลผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย</p> <p>๓. ประสานการปฏิบัติกับกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการของสถานประกอบการ กิจการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่าง รวมทั้งรณรงค์ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอาการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต</p>	ทุกหน่วยงาน
๓	- ไม่มีข้อหารือ/ประสานการปฏิบัติ -	
๔	<p><u>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม</u> ดังนี้</p> <p>๔.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีการติดเชื้อมากขึ้น จึงขอให้ทุกหน่วยมีความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด</p> <p>๔.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อติดเชื้อ และแนะนำช่องทางในการเข้ารับการรักษา โดยไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังคงระดับการเตือนภัยอยู่ที่ระดับ ๒ จึงควรรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข้มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง</p>	ทุกหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๔.๓ ให้ ศปม. และทุกหน่วยงานสนับสนุนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานศึกษา เพื่อให้สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยจากโรคโควิด 19</p> <p>๔.๔ ให้ศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรคโควิด 19 หลังการระบาดใหญ่ รวมทั้งแผนและมาตรการในการบริหารจัดการโรคโควิด 19 ในระยะต่อไปของ ศบค. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ</p>	